

หัวข้อ แนะนำสำนักบูรณาการและติดตามการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เป็นส่วนราชการที่ดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ภายใต้การบริหารราชการในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหมวดเรื่องการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันดีต่อกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใน ๖ ด้าน คือ ๑.)ด้านการเมือง ๒.)ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๓.)ด้านกฎหมาย ๔.)ด้านกระบวนการยุติธรรม ๕.)ด้านการศึกษา ๖.)ด้านเศรษฐกิจ และมีกำหนดให้มีกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นแผนการพัฒนาประเทศ กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ” หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง ๒๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙ รวมถึงรัฐบาลปัจจุบันมีการประกาศนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ใน ๑๑ ด้าน คือ ๑.) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ๓.) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ๔.) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๕.) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ๖.) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๗.) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ๘.) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา ๙.) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ๑๐.) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ๑๑.) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งมีการเพิ่มเรื่อง “ ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อให้กรมบังคับคดีได้ดำเนินการการบูรณาการด้านประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและรูปแบบแนวทางที่ชัดเจน พร้อมรองรับการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมบังคับคดี จึงได้จัดตั้ง “สำนักบูรณาการและติดตามการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ”ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในระดับกอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.ในการกำกับ ติดตามการบูรณาการของกรมบังคับคดีกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๒.กำกับดูแล ติดตามการดำเนินการของกรมบังคับคดีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี กรมบังคับคดี

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยและการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อให้ประชาชนและทุกส่วนราชการเข้าใจ "การขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน" อีกทั้ง ทุกส่วนราชการจะต้องเร่งผลักดันภารกิจที่สำคัญและการปฏิรูปให้สำเร็จโดยเร็ว

สถานที่ติดต่อ : สำนักบูรณาการและติดตามการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี เบอร์โทรภายนอก ๐๒ -๘๘๗๕๑๕๓ ภายใน ๑๑๗๑ และ ๑๑๗๒